



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐

ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๑/๑๓๒๔ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่าย ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

## เรื่องเดิม

กองบริหารการคลัง ได้กำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นการลดใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ และให้หน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้

๑. รวบรวมข้อมูลการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และกำหนด เป้าหมายการลดใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดให้ลดลงอย่างน้อย ร้อยละ ๕ จากการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบฟอร์มที่ ๑

๒. กำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน ๑ เรื่อง โดยหน่วยงานสามารถ กำหนดการปรับปรุงกิจกรรมด้านใดก็ได้ ของต้นทุนและปริมาณงาน เช่น การนำเทคโนโลยีมาใช้ ในการปฏิบัติงาน การสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน การปรับปรุงกระบวนการทำงานในกิจกรรมนั้นๆ ตามแบบฟอร์มที่ ๒

๓. หลักฐานการแจ้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรม ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ กองบริหารการคลังกำหนดให้จัดส่งข้อมูลตามข้อ ๑. ถึง ๓. ข้างต้น ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อรวบรวมเสนอกรมบัญชีกลางต่อไป รายละเอียดตามหนังสือกองบริหารการคลัง ที่ สธ ๐๒๐๖.๐๙.๗/ว ๙๙ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

## ข้อพิจารณา

กลุ่มภารกิจอำนวยการ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการตามที่กองบริหารการคลังกำหนด เรียบร้อยแล้ว เห็นควรจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กองบริหารการคลัง ทั้งนี้ได้จัดส่งข้อมูลแผนเพิ่มประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทาง Application Line ให้กับผู้รับผิดชอบ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

## ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย จักเป็นพระคุณ

- ลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
- อนุญาตให้นำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่ายฯ ขึ้นบนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ลงนาม ตามข้อ ๑.

อนุญาต ตามข้อ ๒.

(นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์)

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๘

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ รักษาราชการแทน

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

(นางสาวกาญจนรัช ทรัพย์หม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐

ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๑/ ๑๔๖๖ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนเพิ่มประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่าย ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

ตามหนังสือกองบริหารการคลัง ที่ สธ ๐๒๐๖.๐๙.๗/ว ๖๙๙ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗  
กองบริหารการคลังกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ  
การลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นการลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ โดยให้ส่ง  
กองบริหารการคลัง ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อรวบรวมเสนอกรมบัญชีกลางต่อไป นั้น

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอส่งแผนเพิ่มประสิทธิภาพ  
การลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้จัดส่งข้อมูล  
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน  
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทาง Application Line ให้กับผู้รับผิดชอบ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

(นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์)

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๘

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ รักษาราชการแทน

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข



การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ชื่อกิจกรรม / กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ / ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมาย การปรับปรุง) (กระบวนการ / ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า / บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม							
				ลด ขั้น ตอน/ ลด จำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอนที่	ยุบรวม กับ กิจกรรม อื่น	ก่อนการปรับปรุง (Output)	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง (Output)	ก่อนการปรับปรุง				เป้าหมายหลังการปรับปรุง			
									ต้นทุนรวม (ก่อน) บาท	ปริมาณ งาน (ก่อน) เรื่อง	หน่วย นับ (ก่อน)	ต้นทุน ต่อหน่วย ผลผลิต (ก่อน) บาท	ต้นทุน รวม (หลัง)	ปริมาณ งาน (หลัง)	หน่วย นับ (หลัง)	ต้นทุนต่อหน่วย (หลัง)
	กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดค่าใช้จ่ายกระดาษ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">กำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการลดค่าใช้จ่ายกระดาษ</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">กำหนดมาตรการลดค่าใช้จ่ายกระดาษ</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการลดค่าใช้จ่ายกระดาษ</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">มาตรการการลดค่าใช้จ่ายกระดาษ</div>	✓	-	-	๑. รักษามาตรฐานในการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับหน่วยงานผู้รับบริการ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ๒. จัดส่งเอกสาร/หนังสือผ่านทาง - เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข www.stopcorruption.moph.go.th - ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ - กลุ่มสนทนา Application Line	๑. รักษามาตรฐานการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดค่าใช้จ่ายกระดาษ ผ่านกระบวนการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับหน่วยงานผู้รับบริการ ในส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค และถ่ายทอดไปยังผู้เกี่ยวข้อง  ๒. จัดส่งเอกสาร/หนังสือผ่านทาง - เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข www.stopcorruption.moph.go.th - ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ - กลุ่มสนทนา Application Line	๙๖๒๕	๓๓๓	ริเริ่ม	๑๒๕	๘,๖๖๙	๖๙	ริบ	ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตต้องลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗





แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

หัวข้อ: แผนเพิ่มประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่าย ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่าย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ: .....

**ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล**

กันยา หิรัญ

(นางสาวกันยา หิรัญ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

**ผู้อนุมัติรับรอง**

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

**ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่**

กันยา หิรัญ

(นางสาวกันยา หิรัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗